



Chuyện lá cờ VNCH trên tàu USS Kirk

Trước lễ hạ cờ, các quân nhân trong binh chủng Hải Quân VNCH chạy hết lên boong tàu, đứng nghiêm làm lễ chào quốc kỳ và hát quốc ca Việt Nam, vừa nghẹn ngào khóc nhìn lá cờ màu vàng ba sọc đỏ thân yêu, mà đến trước đó một tuần, họ sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ, từ từ hạ xuống.

Xong lễ hạ cờ, con tàu lặng yên, không một tiếng động.

Đó là một cảnh trong cuốn phim tài liệu “The Lucky Few - The Story of USS Kirk” (Những Người May Mắn - Câu chuyện của USS Kirk) do Hải Quân Hoa Kỳ thực hiện vào cuối năm 2010, kể lại chuyện chiếc tàu USS Kirk và thủy thủ đoàn 260 người giải cứu đoàn tàu Hải Quân VNCH và khoảng 30,000 người tị nạn “may mắn” vào ngày 30 Tháng Tư, 1975.

Đó cũng chỉ là một cảnh tiêu biểu. Trên thực tế cả 30 chiếc tàu của Hải Quân VNCH đều cùng làm nghi lễ hạ cờ quốc gia và kéo cao quốc kỳ Mỹ, một điều kiện cần có để Philippines cho phép đoàn tàu vào Subic Bay.

Ở một cảnh khác, vị cựu đại tá Hải Quân VNCH kiêm tham mưu phó hành quân Đỗ Kiểm ngồi trước một lá cờ màu vàng ba sọc đỏ lớn, mắt đỏ hoe, kể lại biến cố lịch sử đó trong cuộc đời quân ngũ của mình:

“Hàng ngàn và hàng ngàn người trên thuyền bắt đầu hát quốc ca (VNCH). Khi lá cờ hạ xuống, họ đã khóc, khóc và khóc.”

Nói xong, ông chỉ vào lá cờ vàng ba sọc đỏ phía sau lưng, mắt đỏ hơn:

“Chính là lá cờ này!”

Rồi ông nói thêm: “Đây là lá cờ đã được hạ xuống. Tôi vẫn gìn giữ cờ từ ngày hôm đó đến nay.”

“Từ đó đến nay” đã gần 36 năm. Chuyện xảy ra vào ngày 6 Tháng Năm, 1975, gần một tuần lễ sau ngày Sài Gòn thất thủ.

Không hiểu tại sao mãi hơn 35 năm sau, câu chuyện của USS Kirk mới được kể lại bằng cuốn phim tài liệu. Chỉ biết trong dịp 30 Tháng Tư năm nay, nhật báo Người Việt và Little Saigon TV hãnh diện đồng bảo trợ, và tiếp tay chi hội Tây Nam của Ủy Hội Liên Bang Mỹ-Á Thái Bình Dương (Federal Asian Pacific American Council Southwest) trong việc quảng bá cuốn phim tài liệu lịch sử này.

Tin tức về cuốn phim được phổ biến trên trang blog của USS Kirk và Hải Quân Hoa Kỳ. Cuốn phim lịch sử dài một tiếng trong đó các nhân chứng sống có liên hệ trực tiếp, hiện giờ đang ở khắp nơi, và nguyên tác bằng tiếng Anh, cũng đã được chia làm nhiều đoạn và tải lên You Tube.

Cuốn phim kể lại sự xoay sở rất tháo vát của thủ thủy đoàn USS Kirk khi bắt ngờ phải thực hiện một sứ mệnh nhân đạo, nhưng rất nguy hiểm, làm nhiều người xúc động.

Một người Mỹ gốc Việt ký tên là Matthew Lê, đã để lại lời bình trên blog của USS Kirk:

“Nhận được cái You Tube link về The Lucky Few do người bạn gửi cho bằng email lúc sắp phải ra xe. Nóng lòng nên tôi bật lên, và vì đang lái xe chỉ nghe được âm thanh. Chỉ âm thanh thôi cũng làm tôi khóc vì xúc động, và phải vào một bãi đậu xe nghỉ một lúc. Thương Việt Nam bao nhiêu thì quý và nhớ ơn Hải Quân Hoa Kỳ bấy nhiêu.”

Cuốn phim đã được Ủy Hội Liên Bang Mỹ-Á Thái Bình Dương chuyển ngữ ra tiếng Việt, và sẽ được trình chiếu vào đúng ngày 30 Tháng Tư năm nay.

Bà Sharon Nicholas, người Mỹ gốc Việt, tên Việt Nam là Trang Uyên Nguyễn, giám đốc điều hành của Ủy Hội Liên Bang Mỹ-Á Thái Bình Dương, chi hội Tây Nam, là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc trình chiếu cuốn phim, cho nhật báo Người Việt biết phim sẽ được trình chiếu trong một chương trình vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy, 30 Tháng Tư, Garden Grove High School Auditorium, Garden Grove.

Do Hải Quân Hoa Kỳ thực hiện cuối năm 2010, cuốn phim tài liệu “The Lucky Few - The Story of USS Kirk” kể lại câu chuyện chiếc tàu USS Kirk và thủy thủ đoàn 260 người giải cứu đoàn tàu Hải Quân VNCH và khoảng 30,000 người tị nạn vào ngày 30 Tháng Tư, 1975.

Bà Sharon Nicholas cho biết sở dĩ Garden Grove High School Auditorium được chọn là vì nơi đây có thể chứa khoảng 1,500 người và có một sân khấu rất khang trang. Cũng theo bà Nicholas, chương trình chiếu phim rất hấp dẫn, gồm nhạc đệm và phụ diễn của những tổ chức như đoàn văn nghệ Lạc Hồng, võ đường Đặng Huy Đức, Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt (VAAFA) v.v...

Đặc biệt hơn cả, với sự tiếp tay của Hải Quân Hoa Kỳ, buổi chiếu phim sẽ có sự hiện diện của Phó Đô Đốc Adam Robinson và phụ tá của ông là bà Brooke Chumley, cựu Đại Tá Đỗ Kiểm, những viên chức đã lãnh đạo (hay có mặt trên USS Kirk trong lúc thực hiện sứ mệnh cách đây gần 36 năm) như cựu thuyền trưởng Paul Jacobs, cựu giám đốc của USS Kirk là Richard Mc Kenna, các thủy thủ Jim Bongaard, David Hyson v.v...

Ban tổ chức kính mời đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim này, và để gặp gỡ những quân nhân của binh chủng Hải Quân Hoa Kỳ đã giúp người Việt tị nạn đến được chốn tự do.

Buổi chiếu phim hoàn toàn miễn phí, độc giả có thể liên lạc để nhận thiệp mời tại:

Bolsa Tickets (714) 418-2499

Nhà Sách Tú Quỳnh (714) 531-4284

Anthony Trần (323) 201-1888

Thy Hương (714) 767-7884

Chiếu phim “The Lucky Few-The Story of USS Kirk” (Việt ngữ)

Thời gian: 3 PM, Thứ Bảy, 30 Tháng Tư, 2011

Địa điểm: Garden Grove High School Auditorium, 11271 Stanford Avenue, Garden Grove, CA 92840

Điện thoại: (714) 663-6115